

# Các Câu Hỏi Thường Gặp về Chương Trình Chuyển Phúc Lợi Điện Tử Chăm Sóc Trẻ Em Trong Đại Dịch (P-EBT)

Năm Học 2022-2023 (ngày 31 tháng 3 năm 2023)

---

## Câu hỏi 1: Chương trình P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em là gì?

Trả lời: Đây là phúc lợi trợ cấp thực phẩm tạm thời được chính phủ liên bang phê duyệt để giúp đỡ các hộ gia đình có con nhỏ dưới 6 tuổi trong thời gian diễn ra đại dịch COVID-19.

---

## Câu hỏi 2: Ai đủ điều kiện nhận trợ cấp từ P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em?

Trả lời: Các hộ gia đình ở Vermont nhận trợ cấp 3SquaresVT có con nhỏ dưới 6 tuổi. Trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em sẽ được trao vào mỗi tháng bắt đầu từ tháng 9 năm 2022 đến hết ngày 11 tháng 5 năm 2023 cho các hộ gia đình đủ điều kiện. Trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 5 do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của liên bang sẽ kết thúc.

---

## Câu hỏi 3: Số tiền trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em là bao nhiêu?

Trả lời: Trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em trị giá \$34.79 cho mỗi trẻ vào mỗi tháng từ tháng 9 năm 2022 – tháng 1 năm 2023. Số tiền trợ cấp của tháng 2 - ngày 11 tháng 5 vẫn chưa được tính. Số tiền trợ cấp chăm sóc trẻ em của tháng 5 sẽ là số tiền được tính theo tỷ lệ vì các khoản trợ cấp sẽ kết thúc vào giữa tháng.

---

## Câu hỏi 4: Có trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em trong Mùa Hè không?

Trả lời: Do tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng của liên bang dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 5, nên sẽ không có trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em trong Mùa Hè. Luật liên bang không cho phép Vermont trao trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em trong mùa hè khi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đã kết thúc.

---

## Câu hỏi 5: Khi nào sẽ trao các khoản trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em?

Trả lời: Đợt trao trợ cấp đầu tiên (cho tháng 9 năm 2022 - tháng 1 năm 2023) sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2023. Trẻ em đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em sẽ nhận được khoản thanh toán cho các tháng nhận trợ cấp từ tháng 9 đến hết tháng 1 vào mỗi tháng mà hộ gia đình nhận được trợ cấp 3SquaresVT.

Khoản trợ cấp cho tháng 2 – ngày 11 tháng 5 dự kiến sẽ được trao vào cuối tháng 8.

---

## Câu hỏi 6. Làm cách nào để biết hộ gia đình của tôi có đủ điều kiện hay không?

Trả lời: Phòng Dịch Vụ Kinh Tế (ESD) sẽ xác định xem con quý vị có đủ điều kiện hay không, dựa trên các tiêu chí trên. Nếu đủ điều kiện, quý vị sẽ nhận được thư từ ESD cho biết cách thức và thời điểm quý vị sẽ nhận được trợ cấp.

**Câu hỏi 7: Nếu đủ điều kiện, chúng tôi sẽ nhận những khoản trợ cấp này bằng cách nào?**

Trả lời: Khoản trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em sẽ được chuyển vào thẻ EBT mà hộ gia đình của quý vị đã nhận được để nhận trợ cấp 3SquaresVT.

---

**Câu hỏi 8: Quyền nuôi con của tôi được chia cho hai hộ gia đình. Ai sẽ được nhận trợ cấp?**

Trả lời: Khoản trợ cấp sẽ gửi đến người lớn có tên trong danh sách của ESD là chủ hộ gia đình nhận 3SquaresVT.

---

**Câu hỏi 9: Tôi có thể mua gì với khoản trợ cấp này?**

Trả lời: Xem [danh sách những thực phẩm đủ điều kiện](#) trên trang web của USDA.

---

**Câu hỏi 10: Tôi có thể sử dụng thẻ EBT ở đâu?**

Trả lời: Quý vị có thể sử dụng thẻ để mua thực phẩm tại bất kỳ địa điểm nào chấp nhận 3SquaresVT. Địa điểm bao gồm các cửa hàng tạp hóa, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và nhiều chợ nông sản ở Vermont. Tìm hiểu thêm trên [trang web EBT của DCF](#).

---

**Câu hỏi 11: Tôi không có con nhận dịch vụ chăm sóc trẻ em. Tôi có được nhận trợ cấp này không?**

Trả lời: Có. Tất cả những trẻ dưới 6 tuổi đang nhận 3SquaresVT đều đủ điều kiện.

---

**Câu hỏi 12: Tôi có những người con khác trên 6 tuổi. Các con tôi có đủ điều kiện nhận trợ cấp P-EBT Chăm Sóc Trẻ Em không?**

Trả lời: Không. Khoản trợ cấp chỉ dành cho trẻ đang nhận 3SquaresVT và dưới 6 tuổi. Vui lòng xem Các Câu Hỏi Thường Gặp về P-EBT của Trường Học để biết thêm thông tin về các khoản trợ cấp dành cho trẻ em trong độ tuổi đi học.

---

**Câu hỏi 13: Nếu tôi không muốn nhận khoản trợ cấp này thì sao?**

Trả lời: Việc nhận trợ cấp hay không là hoàn toàn tự nguyện. Nếu quý vị chọn không nhận trợ cấp, vui lòng không sử dụng các phúc lợi phụ trội trên thẻ EBT 3SquaresVT của quý vị.

---

**Câu hỏi 14: Trợ cấp P-EBT có hết hạn nếu không được tiêu dùng không?**

Trả lời: Có. Các khoản trợ cấp P-EBT sẽ hết hạn nếu thẻ không được sử dụng trong vòng 274 ngày.

---

**Câu hỏi 15: Tôi có thêm các thắc mắc khác. Tôi có thể tìm hiểu thêm thông tin ở đâu?**

Trả lời: Truy cập <https://dcf.vermont.gov/esd/P-EBT> hoặc gọi tới số 1-800-479-6151, nhánh 7 để biết thêm thông tin.